

## CHAYO ภาครัฐ.ไฟเขียว 'ชโย เจริ' Q1/64 เล็งดึงบจ. 2-3 รายเข้าร่วมทุน



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ก.พ. 64 12:53 น.

CHAYO สัน ฎปท. ไฟเขียวให้ใบอนุญาต"ชโย เจริ" ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ช่วงไตรมาส 1/64 พร้อมดึงบจ.เข้าเป็นพันธมิตรร่วมทุน.เขาเป็นพันธมิตรร่วมทุน เพิ่มโอกาสซื้อหนี้เสียบริหาร พร้อมลุยเจรจา COM7 ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน คงเป้ารายได้ปีนี้โต 25% วางงบลงทุน 1.2 พันล้านบาท ใ้ซื้อหนี้เสียและปล่อยสินเชื่อใหม่

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 2-3 ราย ร่วมเป็นพันธมิตรร่วมทุนใน บริษัท ชโย เจริ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยรับซื้อหนี้เสียประเภทที่มีหลักประกันมาบริหาร โดยปัจจุบันบริษัท ชโย เจริ ยังอยู่ระหว่างขออนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/64

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเพื่อจะรองรับปริมาณหนี้เสียในระบบที่สถาบันการเงินที่คาดว่าจะทยอยออกมาเปิดประมูลเพิ่มมากขึ้น หลังจากบริษัทมีข้อจำกัดจากฐานทุนที่ไม่สูงมากนัก จึงทำให้สามารถในการรับซื้อมูลหนี้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ ชโย เจริ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และการพันธมิตรที่เข้ามาร่วมลงทุน เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทร่วมติดตามทวงหนี้ให้กับ COM7 แล้ว คาดว่าหลังจากนี้จะมีการจับมือการดำเนินธุรกิจในด้านอื่นเพิ่มเติม อาทิ การปล่อยสินเชื่อหรือการร่วมลงทุน คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการปี 64 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 25% โดยมีแผนซื้อหนี้เสียเข้ามาบริหารเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นปีจะมีหนี้ด้วยคุณภาพในพอร์ตเป็น 73,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 63 ที่อยู่ระดับ 63,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเตรียมงบลงทุน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหาร 1,000 ล้านบาท และปล่อยสินเชื่อใหม่ราว 100 ล้านบาท รวมถึงที่เหลือใช้ในการเพิ่มบุคลากรและจัดตั้งบริษัทย่อย

### ลักษณะธุรกิจของ CHAYO

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

เรียบเรียง จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
อีเมล: charuwan@efinancethai.com  
อนุภัติ อนุภักษ์ สิประเสริฐสุน